



ประกาศกรมการกงสุล
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

อนุสนธิประกาศกรมการกงสุล ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประสานงานโครงการและภารกิจเชิงรุก และตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไปและภารกิจที่เกี่ยวข้องกับมาตรการเดินทางเข้า - ออกประเทศ นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการได้เสร็จสิ้นแล้ว กรมการกงสุลจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประสานงานโครงการและภารกิจเชิงรุก และตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไปและภารกิจที่เกี่ยวข้องกับมาตรการเดินทางเข้า - ออกประเทศ ขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดตามลำดับ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานประสานงานโครงการและภารกิจเชิงรุก

ลำดับที่สอบได้	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล
๑	๐๐๗	นายนนทวัชร ชมเชย
๒	๐๐๘	นางสาวกนกวรรณ ศรีสุวรรณ

๒. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไปและภารกิจที่เกี่ยวข้องกับมาตรการเดินทางเข้า - ออกประเทศ

ลำดับที่สอบได้	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล
๑	๐๐๙	นายยุววัฒน์ ไตรจิต
๒	๐๐๔	นางสาวศศิณา มากเลาะเลย
๓	๐๑๔	นางสาวพิมพ์ตะวัน งามเจริญกุล
๔	๐๐๘	นายวัชรพล ชมภูพันธ์

ในการนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลำดับที่ ๑ ของตำแหน่งพนักงานประสานงานโครงการและภารกิจเชิงรุก และลำดับที่ ๑ - ๒ ของตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไปและภารกิจที่เกี่ยวข้องกับมาตรการเดินทางเข้า - ออกประเทศ มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานที่กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ฝั่งทิศตะวันออก ชั้น ๗ ในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. โดยหากไม่ไปรายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าว กรมการกงสุลจะทำการเรียกผู้ที่ขึ้นบัญชีลำดับถัดไปมาจัดจ้างแทน

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจ้างกับกระทรวงการต่างประเทศ และต้องนำหลักฐานประกันสัญญาเป็นเงินสดในอัตราร้อยละห้า (๕ เปอร์เซ็นต์) ของวงเงินค่าจ้างที่ได้รับมาวางในวันที่ทำสัญญา โดยการจัดจ้างจะมีผลตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗

อนึ่ง บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกนี้มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศ
อย่างไรก็ดี หากมีการสอบในตำแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่าน
การคัดเลือกในครั้งนี้อาจเป็นอันยกเลิก

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

ร.จ. ธรรม

(นายร.จ. ธรรมมงคล)

อธิบดีกรมการกงสุล